

Số 280-TB/VPTU

THÔNG BÁO

**Kết luận của đồng chí Tất Thành Cang, Ủy viên Trung ương Đảng,
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Ban chỉ đạo của Thành ủy
về Chương trình xây dựng nông thôn mới tại buổi làm việc về tình hình
thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Huyện Củ Chi**

Ngày 17 tháng 9 năm 2016, đồng chí Tất Thành Cang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Ban chỉ đạo của Thành ủy về Chương trình xây dựng nông thôn mới đã chủ trì buổi làm việc về tình hình thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2016 trên địa bàn Huyện Củ Chi; cùng dự buổi có đồng chí Lê Thanh Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo của Thành ủy về Chương trình xây dựng nông thôn mới; lãnh đạo các sở ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Quy hoạch - Kiến trúc, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý Khu Đô thị Tây Bắc, Văn phòng Thành ủy, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố, Ban chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới Huyện Củ Chi, Ban quản lý xây dựng nông thôn mới các xã trên địa bàn Huyện Củ Chi.

Sau khi nghe đại diện Ban chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới Huyện Củ Chi báo cáo, ý kiến phát biểu của các thành viên dự cuộc họp, đồng chí Tất Thành Cang kết luận và chỉ đạo như sau:

1. Sau 5 năm thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, nhận thức của cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị ở cơ sở và người dân về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của chương trình ngày được nâng lên, thực hiện đạt hiệu quả cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đồng thời là quá trình phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ đã đề ra thông qua việc lượng hóa cụ thể thành các chỉ tiêu trong 19 tiêu chí và được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn huyện nông thôn mới năm 2015 (tại Quyết định số 476/QĐ-TTg ngày 12 tháng 4 năm 2015).

Năm 2016, là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng Bộ Thành phố lần thứ X; Thường trực Thành ủy, Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực của Đảng, chính quyền và nhân dân Huyện Củ Chi về kết quả thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2015 và 9 tháng đầu năm 2016. Thực hiện xây dựng nông thôn mới nhằm mục tiêu đảm bảo công bằng và an sinh xã hội, rút ngắn khoảng cách giàu nghèo giữa nông thôn và thành thị, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, tập trung phát triển sản xuất,

giảm tỷ lệ hộ nghèo, cơ sở hạ tầng thiết yếu từng bước được cải thiện, nâng cấp; nhân dân được chăm lo tốt hơn về y tế, giáo dục và các hoạt động văn hóa, thể thao; bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới, tiến bộ; nguồn lực đầu tư tập trung cho chương trình dự án phát triển xã hội từ ngân sách, từ doanh nghiệp, từ các tổ chức xã hội, sự nỗ lực cố gắng của người dân đóng góp theo nhiều mức độ khác nhau.

2. Trong thời gian tới, xác định việc nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 là nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ Huyện Củ Chi cần tập trung chỉ đạo. Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới huyện và Ban quản lý xây dựng nông thôn mới các xã tiếp tục thực hiện một số nội dung chủ yếu sau:

- Trong 3 tháng cuối năm 2016, lựa chọn các mô hình điển hình về sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp để tập trung thực hiện, năm 2017 có sản phẩm. Giai đoạn 2018 - 2020, hoàn thiện và triển khai nhân rộng các mô hình, từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân trên địa bàn. Đồng thời, khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ năm 2016 đã đề ra

- Về lĩnh vực nông nghiệp nông thôn: có kế hoạch, tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng lựa chọn, phát triển các mô hình sản xuất có lợi thế cạnh tranh của địa phương; tổ chức sản xuất tập trung; tăng cường quản lý chất lượng giống cây trồng, vật nuôi; ứng dụng phương thức, quy trình, kỹ thuật canh tác mới vào sản xuất nhằm cải thiện chất lượng, sản lượng gắn với thương hiệu của từng sản phẩm nông nghiệp; các sản phẩm thương phẩm không chỉ cung ứng cho thị trường thành phố mà còn hướng đến sản xuất giống cây trồng vật nuôi cung cấp cho các tỉnh lân cận; ngoài việc phát triển các loại cây trồng vật nuôi theo đặc thù của địa phương, nghiên cứu tạo ra cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp tạo tiền đề thúc đẩy phát triển các loại hình dịch vụ, nhất là du lịch sinh thái phù hợp với chủ trương phát triển nền nông nghiệp đô thị thành phố.

- Về lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề truyền thống nông thôn: gìn giữ và phát triển các làng nghề truyền thống trên địa bàn theo hướng ngày càng gia tăng giá trị các sản phẩm. Từ đó quảng bá các sản phẩm kết nối tiêu thụ sản phẩm này bằng hình thức gắn với các loại hình dịch vụ và du lịch trên địa bàn tạo ra nét đặc trưng và thương hiệu riêng của địa phương.

- Về lĩnh vực công nghiệp: rà soát, thực hiện theo Quyết định số 2631/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, tầm nhìn đến năm 2025 và Quyết định số 24/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2010 về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020. Trong quá trình phát triển các khu Công nghiệp, cụm khu Công nghiệp, cần chú trọng việc đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu để tiếp tục thu hút nguồn lực trong và ngoài nước đầu tư trên địa bàn huyện.

- Về thực hiện tiêu chí quy hoạch: rà soát, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch phù hợp với thực tế, chú trọng quy hoạch khu dân cư nông thôn tập trung, một ấp có thể quy hoạch 3 hoặc 4 khu dân cư nông thôn tập trung, thí điểm trong nhiệm kỳ này để

rút kinh nghiệm mở rộng (lưu ý cần gìn giữ nét văn hóa bản địa truyền thống như đình, làng...); có giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện đúng quy hoạch đã được cấp thẩm quyền phê duyệt; kiên quyết thu hồi diện tích đất các dự án mà chủ đầu tư không đủ năng lực triển khai (các dự án treo).

- Về thực hiện các tiêu chí đầu tư cơ sở hạ tầng: cần tập trung xây dựng mạng lưới giao thông nông thôn đồng bộ đảm bảo kết nối thông suốt giữa trung tâm huyện với thành phố, các khu công nghiệp và cụm khu công nghiệp, các tỉnh lân cận; đầu tư Công viên Sài Gòn Safari; tiếp tục rà soát, đề xuất các giải pháp tổ chức, triển khai và khai thác có hiệu quả các công trình đã được đầu tư thực hiện trong giai đoạn 2010 - 2015. Các công trình do nhà nước và nhân dân cùng làm phải căn cứ vào sự tự nguyện đóng góp của người dân.

- Về thực hiện tiêu chí môi trường: tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền xây dựng cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp đến các tầng lớp nhân dân, làm cho mọi người dân nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường tại hộ gia đình và cộng đồng dân cư, góp phần làm chuyển biến rõ nét về tình hình vệ sinh môi trường ở mọi địa phương xứng đáng với danh hiệu xã, huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Có giải pháp xử lý cục bộ thoát nước, xử lý rác thải trong khu dân cư nông thôn. Kiên quyết xử lý không để bãi rác tự phát, tồn đọng gây mất vệ sinh môi trường, không để tình trạng rác ứ đọng trên kênh, rạch.

- Về thực hiện tiêu chí an ninh trật tự và an sinh xã hội: phát huy vai trò của lực lượng công an xã, ấp; tăng cường đội ngũ công an hình sự, cơ động trong đấu tranh, trấn áp tội phạm trên các địa bàn. Phối hợp Công an thành phố tổ chức các đợt đấu tranh, trấn áp tội phạm với các địa bàn giáp ranh (các tỉnh và huyện giáp ranh) để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Tiếp tục phát triển nhân rộng phong trào “toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”.

- Về phổ biến kiến thức chuyên môn cho cán bộ huyện, xã: huyện chủ động đề xuất kế hoạch mời báo cáo viên thành phố, kinh phí do thành phố chi trả (mỗi tháng có thể phổ biến một lĩnh vực).

3. Giao các sở, ngành là thành viên Ban chỉ đạo của Thành ủy về Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố:

3.1. Sở Quy hoạch và Kiến trúc chủ trì, phối hợp Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường và các sở ngành có liên quan sớm trình Ủy ban nhân dân thành phố cơ chế chính sách đảm bảo lợi ích của người dân trong vùng quy hoạch chưa có điều kiện triển khai thực hiện. Hỗ trợ việc quy hoạch khu dân cư tập trung trên địa bàn Huyện Củ Chi.

3.2. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân Huyện Củ Chi, Ban Quản lý các khu Chế xuất và các khu Công nghiệp thành phố (Hepza) xử lý ngay khu vực, điểm ô nhiễm môi trường trên địa bàn huyện; tăng cường công

tác kiểm tra việc chấp hành quy định Pháp luật bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Phối hợp với Sở Khoa học Công nghệ thành phố nghiên cứu xây dựng các mô hình xử lý rác thải trong cụm dân cư, hộ gia đình.

3.3. Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân Huyện Củ Chi và các sở ngành có liên quan thường xuyên kiểm tra chất lượng các công trình xây dựng tại các xã nông thôn mới trên địa bàn thành phố. Chú ý việc kết nối hệ thống giao thông giữa thành phố với Khu Đô thị Tây Bắc và các trục đường quốc lộ 22, tỉnh lộ 8, tỉnh lộ 9 tạo điều kiện cho huyện Củ Chi phát triển. Kiểm tra chất lượng đường ống cấp nước sạch trên địa bàn Huyện Củ Chi. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu các mô hình xử lý nước thải cục bộ tại các hộ sản xuất, hộ chăn nuôi.

3.4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hỗ trợ chuyên môn cho Huyện Củ Chi về phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp đạt hiệu quả cao.

3.5. Sở Du lịch thành phố hỗ trợ huyện xây dựng các mô hình du lịch sinh thái trên địa bàn Huyện Củ Chi.

3.6. Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại thành phố, Tổng công ty Thương mại Sài Gòn hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn Huyện Củ Chi.

3.7. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội hỗ trợ việc chăm lo cho gia đình chính sách, người có công và phối hợp với Huyện Củ Chi nhanh chóng hoàn thành Chương trình giảm nghèo bền vững (chú ý đối tượng là người già neo đơn, không có khả năng lao động).

3.8. Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố, cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo thực hiện nội dung sau:

- Phối hợp với Ủy ban kiểm tra Thành ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra tiến độ thực hiện nhiệm vụ của các Sở, ban ngành, đoàn thể đã được phân công tại Kế hoạch số 02/KH-BCĐCTUVCTXDNTM ngày 22 tháng 7 năm 2016 của Ban chỉ đạo của Thành ủy về Chương trình xây dựng nông thôn mới Thành phố về chỉ đạo, điều hành thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2016. Cuối tháng 9 năm 2016, báo cáo kết quả kiểm tra cho Ban Chỉ đạo của Thành ủy về Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố để xem xét, chỉ đạo.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác quán triệt, tuyên truyền về mục đích ý nghĩa của giai đoạn nâng chất các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, trực tiếp hướng dẫn các nội dung xây dựng nông thôn mới đến các huyện, xã và nhân dân.

- Rà soát, cập nhật các văn bản về cơ chế, chính sách của Trung ương và thành phố có liên quan đến Chương trình xây dựng nông thôn mới để phổ biến đến hệ thống chính trị cấp huyện, xã, các đồng chí Thành ủy viên, giám đốc các sở ngành thành phố; xây dựng trang thông tin (website) về Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố có tốc độ truy cập nhanh, cập nhật trên website của thành phố, huyện, xã để mọi người dân tiếp nhận được các thông tin.

- Phối hợp với các sở, ngành liên quan định kỳ kiểm tra tiến độ thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thành phố và tổ chức khảo sát, thẩm định đề án nâng chất tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn các xã trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt trong quý IV năm 2016.

- Định kỳ tham mưu Ban chỉ đạo tổ chức các Hội nghị chuyên đề xây dựng nông thôn mới (đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển mô hình sản xuất, xử lý ô nhiễm môi trường, hệ thống chính trị, an ninh trật tự xã hội,...) để đánh giá, rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện và triển khai cách làm mới trong công tác nâng chất các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

- Phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông vận tải tổ chức Đoàn kiểm tra đối với các công trình dự án nhà nước và nhân dân cùng làm trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt điều chỉnh nguồn vốn đầu tư; theo dõi, đôn đốc việc giải quyết các kiến nghị của Huyện Củ Chi, tổng hợp, báo cáo Thường trực Ban Chỉ đạo.

Văn phòng Thành ủy thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đến các đồng chí để biết và thực hiện.

Nơi nhận:

- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy,
- Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân thành phố,
- Thành viên Ban chỉ đạo của Thành ủy về Chương trình xây dựng nông thôn mới,
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
- Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố,
- Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố,
- Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới huyện: Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè, Cần Giờ,
- Văn phòng Thành ủy (Lãnh đạo, P.NCTH - Thạnh),
- Lưu VPTU.

**K/T CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Trần Anh Tuấn

